

8th Feb 2017

ผมว่าแล้ววาวาฬมันต้องกระโดดหลายรอบ

ในชีวิตผมตั้งแต่เกิดมา อะไรก็ตามที่มันมายากๆมันมักจะมาเวลาผมไม่พร้อม ตอนปี 2 ผมอยากเป็นตากล้องมาก อาจารย์ที่สอนวิชาถ่ายภาพผม มีงานด่วนเข้ามา อยากให้ผมถ่ายงานแรกตอนที่ผมโดนฝังต๋อยใต้ลูกกะตา หรือตอนเด็กๆที่ผมอยากอยู่สองต่อสองกับสาวเกาหลีที่แอบชอบมานาน เย็นวันนั้นได้ขึ้นรถโรงเรียนด้วยกันเลย แต่บังเอิญว่าสาวอีกเสบทั้งหน้าเลย ผู้หญิงเลยหาว่าเราขี้เหร่เพราะไม่ยอมหันหน้าตรงๆไปคุยกับเขา

ปรกติแล้วเวลาออกเรือวาฬจะมีทีมงาน ThaiWhales คนอื่นมาด้วย แล้วเขาก็จะมีเลนส์ช่วงยาว (400mm) ให้ผมยืมใช้ แต่ครั้งนี้ผมคนเดียว เลนส์ของผมสุดที่ระยะ 105mm (70-200 ของที่บริษัทเสีย สิ่งที่น่าจะทำคือการไปยืมเลนส์ก่อนออกเรือ) นี่แปลว่าตั้งแต่ออกเรือมาทั้งหมด มีครั้งนี้ครั้งเดียวที่อุปกรณ์ไม่พร้อม

โดนไป

วาวาฬกระโดดไปทั้งหมด 6 รอบกันโดดต่างๆอีกรอบนึง

ผมเสียใจมาก ยิ่งพอได้ดูภาพจากกล้องถ่ายภาพนิ่งของพี่ขาว (500mm) แล้วยิ่งซ้ำใจ เห็นวาวาฬโดดครั้งแรกในชีวิตแล้วของไม่พร้อม นี่มันบทหนังเศร้าทุนต่ำชัดๆนะครับ

ตัดเรื่องดราม่ามาราคาญออกไป ถ้าไม่ติดว่าภาพที่ผมได้มันเป็นภาพกว้างนะครับ วันนี้มันมีจังหวะนึงที่ผมลองทำตามพี่แดงและหัวหน้าของนาย Walter Mitty (หนัง) ดู ผมจ้องจอ LCD ในกล้องตลอดเวลาที่วาวาฬโดดรัวๆ เช็คความชัดของ focus เลื่อนตาลงมาดู histogram ดูว่ามันสว่างไปไหม มีดไปไหม ดูว่าถ่ายถูก Mode รีเปล่า ดูว่าฮัตอยู่ใช้ไหมวะ ดูว่ากล้องไม่ร้อนเกิน มันเป็นเรื่องข้อมูลเยอะมากเลย มันยิ่งระแวงเป็นพิเศษเพราะจังหวะเห็นวาวาฬกระโดดครั้งแรกมันเป็นเรื่องสุดยอดมาก มันมีจังหวะนึงตอนครั้งสุดท้ายที่ผมรู้สึกว้า “เฮ้ย” อยากเป็นพวกอินดี้ดูซึกครั้งนึงแฮะ” ผมเลยกดชัตแล้วประคองกล้องไว้ แต่ตามองวาวาฬที่กระโดดอยู่

มันเกิดขึ้นเร็วมาก และจบเร็วมาก แต่มันรู้สึกต่างกันมากเลย! ตอนที่ดูผ่านจอจริงๆแล้วตาเรามันถูกจำกัดที่ resolution ของ 1920x1080 pixel แต่พอดูด้วยตาเปล่ามันกว้างไม่รู้เท่าไรครับ สิ่งที่เราารู้สึกคือ “เราแม่งไม่มีพลังเลย! ตัวเล็กมาก!” เพราะตอนที่มันกระโดดแล้วกระแทกลงน้ำ น้ำมันกระจุยแรงมาก





วาฬที่เราเจอวันนี้คือแม่จ๊ะเอ๋ เพราะแม่จ๊ะเอ๋ครีบบมีเหลี่ยมยุบเข้าไป เหมือนโดนกรรไกรตัดเบาๆ ถ้าวันไหนที่ Thaiwhales ตัดสินใจทำรายการเด็กที่ต้องการ มาสคอต ผมแนะนำเลยว่าต้องเป็นตัวนี้ “พี่วาฬ จ๊ะเอ๋” อะไรอย่างนี้ เพราะตั้งแต่ที่ผมเคยเจอมา แม่จ๊ะเอ๋เป็นวาฬที่นิสัยจัดจ้านที่สุด เราทุกคนจะมีเพื่อนคนนั้นที่ต้องทำอะไรแปลกไปจากคนในกลุ่ม แบ่งเป็นสองแบบ หนึ่งคือมันแปลกจริงๆ หรือสองมันแปลกเพราะมันอยากให้เห็นสังเกตเห็น ตอบไม่ได้ว่าแม่จ๊ะเอ๋เป็นแบบไหน มันอาจจะอยากให้วาฬอื่นชื่นชมก็เป็นได้



อย่างอื่นที่เราเจอวันนี้ คือโลมามากมายที่กำลังเดินทางไปไหนซักที่ แต่ที่แน่ๆคือมันเดินทางกัน ๕ เป็นกลุ่ม อย่างต่างๆก็ 4 ตัวต่อฝูง ผมชอบโลมาเหมือนกัน ชอบตั้งแต่ดูสารคดีเรื่อง The Cover เมื่อหลายปีที่แล้ว มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่สื่ออารมณ์ที่เรารับรู้ได้ชัดเจนดี (บางอันอาจจะไม่จริง เช่นยิ้มตลอด) นี่คงเป็นเหตุผลที่คนชอบโลมากันเยอะ มันสื่อสารอะไรที่เราเข้าถึงได้ง่าย ไม่ค่อยเหมือนวาฬเท่าไร เข้าถึงยากกว่า

วันนี้มีคนน่าสนใจมาอยู่บนเรือด้วยนั่นคือหมอบี ผมเลยทำการซักข้อมูลเกี่ยวกับอ่าวไทยตอนบนเล็กน้อย

Cut to: บทสัมภาษณ์หมอบี

Ext. ลุงจ่าบุญ's Boat – Day

ตั้ง
หมอบีครับ!

หมอบี
อันนั้นไม่ใช่วาฬจ๊ะ มันเป็นทูนทะเล

ตั้ง
รอบที่สามแล้วใช้ไหมครับ

หมอบี
จ๊ะ

ตั้ง
มันมีช่วงเดินทางไหมครับ พวกวาฬ

หมอบี
มีสิ อย่างช่วงนี้วาฬจะเดินทางลงใต้กัน

ตั้ง
หลักๆเป็นเรื่องอาหารรึเปล่าครับ

หมอบี
เราตอบซัดๆไม่ได้ แต่เรารู้ว่ามันน่าจะมากกว่าหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เขาเดินทางกัน
ไปยัยอาหาร อุณหภูมิ คุณภาพน้ำ มีสิทธิ์เกี่ยวเยอะ

ตั้ง
หมอบีตอนนี้กำลังเน้นศึกษาเรื่องอะไรอยู่เหรอครับ
ทำไมถึงต้องออกเรือหลายๆวันติดกันทุกเดือน

หมอบี
อืมมม... มันเหมือนจะเป็นอะไรที่เราต้องพยายามทำความเข้าใจกับมัน
ต้องเข้าใจว่ามันสัมพันธ์กันยังไงอะไรอย่างนี้แหละ

ตั้ง
งงครับ

หมอบี
เหมือนเรื่องการเก็บตัวอย่างน้ำอย่างนี้
หมอบีกับทีมก็จะเก็บน้ำไปเป็นตัวอย่างเวลาเจอวาฬ เราจะได้พยายามหาข้อมูลหน่อย

เผื่อจะเจอความสัมพันธ์แบบ “เออ วาฟเค้าชอบอยู่กับตรงนี้ ตรงที่น้ำมีความเป็นต่างประมาณนี้เป็นต้น”

ตั้ง

ถ้าพบว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยละครับ

หมอบี

ก็ถือว่าเป็นการค้นพบอย่างหนึ่ง



ตั้ง

แล้วตอนนี้เจอเรื่องอะไรน่าสนใจไหมครับ เกี่ยวกับวาฟ

หมอบี

ตอนนี้มีเรื่องเกี่ยวกับโรคตระกูล(*@#)(*
(ชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่ฟังดูแปลกไปหน่อย)

ตั้งทำหน้าตกใจ

หมอบี

มันคล้ายๆเริ่มหนะ

ตั้ง

เหรอครับ คือเวลาร่างกายอ่อนแอมันจะกลับมาเหรอครับ

หมอบี

ใช่ๆ เรากำลังตั้งข้อสงสัยกับดูอยู่ว่ามันมีสิ่งนี้ในวาฟกับโลมา คือเหมือนกับเริ่ม
มันเป็นอะไรที่อยู่ในร่างกายเราตลอดเวลา
แต่จะปรากฏตัวเฉพาะเวลาที่เรารู้สึกอ่อนแอเป็นต้น...

ตั้งเริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลอันน้อยนิดที่เขามีเกี่ยวกับวาฟ บางอย่างหมอบีรู้อยู่แล้ว บางอย่างยังไม่รู้
แต่นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ตั้งรู้สึกรู้สึกว่าเขาคุยกับคนที่เขามองหามาเจอเรื่อง

ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ได้มาจากบทสัมภาษณ์ของคุณโทนี่ วู กับ ดร.อากามัตสึ
ตั้งได้ฟังความเห็นหลายๆอย่างจากหมอบีที่ตรงกับความกังวลของคุณ โทนี่ วู

ตั้ง

หมอบีทำงานหนักเหมือนกันนะครับ

หมอบี

ก็ไม่ง่ายมาก ประมาณนี้

ตั้ง

ผมชอบนะครับ เวลาคนเราทำอะไรที่คนไม่ค่อยสนใจ

หมอบี

วาฬในอ่าวไทยอะนะ

ตั้ง

ใช่ครับ ผมคิดว่ามันเจ๋งดี เวลาคนเราชอบอะไรจริงๆ แล้วหลายๆอย่างมันไม่อำนวยความสะดวกก็จะทำอยู่ดี เพราะชอบ

หมอบี

ขอบคุณมากเลยนะ

หมอบีดูชอบประโยคนี้นี้ใช้ได้

หมอบี

หลายๆอย่างมันไม่อำนวยความสะดวกจริงๆ มีอุปสรรคหลายอย่างมากที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเรา
อย่างกล่องที่เอาไว้สองข้างในสัตว์นะ ให้ทายว่าตัวเท่าไร

ตั้ง

ซึกสองแสนรีเปล่าครับ (ผมคิดว่าคล้ายๆกับกล่องกระดุม
ให้กลิ้งไปกับยาอะไรอย่างนั้น)

หมอบี

หลายล้านเลยแหละ

ตั้ง

!!!!!!

หมอบี

เราน่าจะได้ใช้ประโยชน์จริงๆจากมัน แต่ที่เข้าใจนะ ขอมันแพง ยังมีค่าดูแล
ค่ารักษาอะไรอีกเต็มเลย

ตั้ง

คงเหมือนมีกล้องถ่ายหนังตัวใหญ่แต่ไม่มีที่มิโซ่ไหมครับ

หมอบี
คงคล้ายๆอะไรอย่างนั้นแหละ

เราคุยกันยาวเหมือนกัน ผมชอบที่หมอบีเป็น Nerd นอกจากเรื่องวาฬกับโลมาเรานอกเรื่องไปเรื่องฉลามขาว ฉลามวาฬ
แพลงตอน หอย ปลา กุ้ง ปู และอื่นๆอีกมากมาย แต่ที่เด็ดที่สุดคือเรื่องเพรียงหิน
พอดีได้จากรูغبเก็บกระป๋องนมขึ้นมาจากทะเล แล้วมันเหมือนเป็นหมูบ้านเพรียงเลย ยิบยับ ยืดๆหดๆ น่ากลัวใช้ได้เลย



หมอบีเลยอธิบายให้ฟังว่าที่ยืดๆหดๆจริงๆแล้วมันเหมือนแขนที่เอาไว้จับอาหาร ลดความน่ากลัวไปได้ 2%



ขอฝากเว็บของหมอบี ว่าด้วยเรื่องการช่วยสัตว์ทะเลเกยตื้นที่ถูกต้องเอาไว้ด้วยครับ เห็นเขาบอกคนไม่รู้เรื่องนี้เลย

<https://www.facebook.com/ThaiMesStrandingNetwork>

Thailand Marine endangered species stranding network
@ThaiMesStrandingNetwork

Home
Posts
Videos
Photos
About

Rangsima invited you to like this Page
Show that you're interested in this Page by liking it. ✓ Liked
Pang Thanapanich and 8 other friends like this.

436 Likes
Rangsima Suittasakul and 8 other friends

<https://www.facebook.com/300872066980085/photos/300880680312557/>

